



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๓ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๔๐๐

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
และการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในประเทศไทยว่า ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๕๕ ราย ในจำนวนนี้มาจากสถานกักตัวของรัฐ ๑๐ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๑๓๔ ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ๑๑ ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ๖,๔๔๐ ราย หายป่วยสะสม ๔,๑๘๐ ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว ๒,๑๙๕ ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑ ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม ๖๑ ราย ขณะนี้มีการกระจายตัวของผู้ติดเชื้ออยู่ใน ๔๕ จังหวัด

- ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดในประเทศ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ทราบว่าตนเองเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง และไม่ทราบ-ไม่ระมัดระวังว่าได้สัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ (๒) การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีสาเหตุจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุม และกิจกรรมที่ลักลอบดำเนินการ เช่น การพนัน มั่วสุม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังคงใช้มาตรการป้องกันเดิม โดยจำแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาด ๔ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแบ่งพื้นที่เพื่อให้ประกาศออกมาในวันที่ ๓๐ ธ.ค. พร้อมสั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ ตำบล เพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบาดทั้งจังหวัด เช่น ระยอง มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉพาะ อ.เมือง ที่ติดเชื้อจำนวนมาก อำเภออื่นก็ไม่จำเป็นต้องประกาศ รวมถึงจังหวัดที่ติดกันจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่ควบคุม ขณะเดียวกันการแยกย่อยอำเภอและตำบลจะทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จังหวัด/ศปก.กทม.ให้มีกลไกเฝ้าระวังถึงระดับ ศปก.ตำบล โดยใช้กลไกทางการปกครองและกลไกทางสาธารณสุข ในลักษณะโครงข่ายเฝ้าระวัง “รังผึ้ง” และจะต้องมีชุดตรวจเฝ้าระวัง เร่งจับกุมคนที่มั่วสุมและทำผิดกฎหมาย

- นับจากนี้ไปอีก ๗ วัน ศบค.ชุดเล็ก จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ศบค.ชุดเล็ก จะพิจารณาขออนุมัติ ศบค. เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น

๑.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-๑๙ (ศปก.สธ.) มีมติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ (๑) สถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ควบคุมโรคได้ระดับหนึ่งด้วยมาตรการสาธารณสุข มาตรการด้านสังคม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน (๒) ในช่วงปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ศบค.สธ.จึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำแผนเตรียมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จังหวัดของตนเอง และสอดคล้องกับมาตรการที่ ศบค.กำหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ (๓) การจัดกิจกรรมสาธารณะช่วงปีใหม่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการจัด ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดต้องได้รับอนุญาต (๔) การจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่นับการจัดแบบทางไกล หรือออนไลน์ เช่น สวดมนต์ข้ามปี (๕) แรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัด ที่พักตนเอง หรือสถานที่ทำงาน และงดการไปมาหาสู่ ให้นายจ้างตรวจสอบดูแลลูกจ้างอย่างเข้มงวด (๖) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชนและตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ (๗) ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน และอื่นๆ

๑.๓ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยที่พบในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อกว่า ๗๐ ราย อาทิ พื้นที่เขตบางขุนเทียน ๒๗ ราย หนองแขม ๗ ราย บางแค ๕ ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่บริเวณรอยต่อ จ.สมุทรสาคร การกระจายของผู้ป่วยจะอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ลักษณะคล้ายชุมชน (๒) ในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งย่านพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ซึ่งการสอบสวนโรค พบผู้ป่วย ๗ ราย เป็นชาย ๖ ราย หญิง ๑ ราย คนไทย ๑ ราย และเมียนมา ๖ ราย ซึ่งเป็นพนักงานรายวันในสายการผลิตเดียวกัน จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมด้วยการเก็บตัวอย่างบริเวณที่ผู้ป่วยทำงาน พบว่ามีเชื้อปนเปื้อนที่ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ และห้องน้ำ ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่โรคแห่งนี้จึงอยู่ที่การเป็นพนักงานในสายการผลิตเดียวกันและใช้ห้องน้ำร่วมกัน (๓) กลุ่มก้อนสถาบันบันเทิง พบผู้ติดเชื้อแล้ว ๒๒ ราย โดยพบผู้ป่วยรายแรกเป็นนักเที่ยวจาก จ.นนทบุรี ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รายงานเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้และได้แถลงไหม้ไลน์แล้ว และยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ปัจจุบันการสอบสวนโรคพบกลุ่มผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่ามีร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ๓ ร้าน ประกอบด้วย ๑) ร้านอีสานกรองแก้ว ย่านปิ่นเกล้า ๒) ร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะ ย่านเทเวศน์ และ ๓) ร้านน้องใหม่พลาซ่า ย่านปิ่นเกล้า โดยยังพบรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สธ. และกทม. จึงขอความร่วมมือนักเที่ยวที่เข้าไปใน ๓ ร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ธ.ค.๖๓ ให้สังเกตอาการตนเอง พักอยู่บ้านจนครบ ๑๔ วัน

๑.๔ รต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) มีมติให้แจ้งด่วนถึงประชาชนที่ใช้บริการร้านอาหารอีสานกรองแก้ว และร้านน้องใหม่คาราโอเกะ หรือร้านน้องใหม่พลาซ่า ซึ่งอยู่ภายในซอยออมสิน หลังห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ ธ.ค.๖๓ โดยให้ติดต่อด่วนที่สำนักงานมัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๓-๒๓๕๓ และ ๐-๒๒๐๓-๒๓๕๖ เนื่องจากมีผู้ป่วยจาก จ.นนทบุรี มาใช้บริการ และพบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิด-๑๙ อาจมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการยังสถานที่ดังกล่าว และบริเวณโดยรอบติดต่อกันมาด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะนัดมาทำ SWAB ตรวจสอบเชื้อ โดยข้อมูลจะเป็นความลับ

๑.๕ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุการแพร่ระบาดในประเทศขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเกิน ๑๐๐ คน/วัน จากคลัสเตอร์ ๒ จุด คือ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ที่พบการแพร่ระบาดในตลาด ก่อนจะกระจายเมื่อมีการส่งอาหารทะเลไปในหลายจังหวัด ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่ว และอีกจุดคือ บ่อนที่ จ.ระยอง ที่สอบสวนและหาตัวบุคคลยากมากที่สุด จึงขอให้บุคคลที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงติดเชื้อให้เข้ารับการตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในระลอกใหม่ คาดต้องใช้เวลาระมาณ ๒-๓ เดือน สถานการณ์แพร่ระบาดจึงจะสงบ

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กรณีหลังปีใหม่จะต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของทุกคนที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไป ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่จำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยง หรือหากไปแล้วก็ต้องยอมรับในมาตรการของแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด ทุกคนต้องระมัดระวังตนเองด้วยการรับผิดชอบต่อสังคม

๒.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีในช่วงเทศกาลปีใหม่จะเดินทางได้หรือไม่ และจัดกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด ขอให้ติดตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จึงไม่เหมือนเดิม เพราะอัตราการติดเชื้อ ๒-๓ หลัก อาจทำให้ทุกคนต้องปรับตัวมากขึ้น แต่จะไม่กระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะไม่ต้องล็อกดาวน์ ยกเว้นบางพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอความร่วมมือประชาชน หากไม่มีกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือให้เลี่ยงฉลองที่บ้าน

### **๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

๓.๑ การป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่สามารถดำเนินการลำพังด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อนำประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยจะต้องปิดจุดอ่อนที่เคยปรากฏให้ได้ทั้งการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแบบในอดีต เช่น สนามมวย รวมถึงการลักลอบเข้าประเทศจนที่ไม่เข้าสู่การกักตัวและขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติได้อย่างเข้มแข็ง

๓.๒ ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนแสดงความกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ เนื่องจากมีแรงงานชาวเมียนมาค่อนข้างมาก และเมื่อเจ็บป่วย แรงงานส่วนใหญ่จะไม่ไปพบแพทย์ อีกทั้งโรงงานหลายแห่งยังไม่ใส่ใจต่อการเจ็บป่วยของแรงงาน จึงต้องการให้สำนักงานเขตเข้าตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่รอยต่อกับ จ.สมุทรสาคร อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อเช่นกัน ก็ต้องร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะถนนเทียนทะเล ถนนพระราม ๒

๓.๓ คาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายจังหวัดที่มีแรงงานคนต่างด้าว จึงไม่อาจวางใจได้ว่ากรุงเทพฯ จะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนี้ เพราะกรุงเทพฯ มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานมีสถิติตัวเลขสูงที่สุดประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน ทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องและแรงงานเถื่อน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวทั้งหมด โดยเฉพาะแรงงานที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ ขณะเดียวกันคาดหวังว่านอกจากจะควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้ว จะได้เห็นการกวาดล้างขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานอย่างผิดกฎหมายที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศในครั้งนี้

### **๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนและกำหนดแผนการตรวจสอบในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่พักอาศัยและทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/dailynewsonlinefan](http://www.facebook.com/dailynewsonlinefan) เห็นว่า กทม.ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ และพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังและป้องกันตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อีกทางหนึ่ง

### **๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- **สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแนวทางของ ศบค. รวมทั้งความคืบหน้าการตรวจสอบและตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและลดความวิตกกังวลของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อนำและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ รวมถึงที่ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง

### **๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์...

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th),  
[www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th),  
[www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net),  
[www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv),  
[www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)